

## คำกล่าวเปิด

การประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงในระดับพื้นที่

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข อาคาร ๕ ชั้น ๓ กรมอนามัย

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Webex meeting)

โดย ทันตแพทย์หญิงวรางคณา เวชวิธี ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

วิทยากร ทันตบุคลากรและผู้เข้าประชุมออนไลน์ทุกท่าน

ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงในระดับพื้นที่ ในวันที่

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ กอปรกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้มีวิวัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาเป็นเวลายาวนาน รวมถึงการมีและใช้ระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบคัดกรอง สืบตรวจพฤติกรรม และกำกับติดตามการให้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงตระหนักถึงความสำคัญในการใช้งานระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากให้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ อันจะช่วยให้การจัดการปัญหาสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรมอนามัย สำนักทันตสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์สำนักทันตสาธารณสุข สำหรับทันตบุคลากรทั่วประเทศได้ใช้งานอย่างง่าย สะดวก และคล่องตัว ประกอบด้วย ๓ ระบบ ที่สำคัญ อาทิ ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ระบบรายงานทันตสุขภาพ (Report Dental) และแบบบันทึกข้อมูลสภาวะช่องปากและพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก อันเป็นระบบฐานข้อมูลสุขภาพช่องปากที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อติดตามประเมินพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย การดำเนินงานที่ผ่านมาในระดับพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มวัย นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง สืบตรวจพฤติกรรม บันทึกข้อมูลและรายงานสุขภาพช่องปากผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง มุ่งให้เกิดการเฝ้าระวังและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประชุมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ทันตบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะการใช้งานระบบเฝ้าระวังและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพช่องปาก ทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ ข้อมูล และสาระความรู้ที่ทันสมัยด้านสุขภาพช่องปากจากเว็บไซต์สำนักทันตสาธารณสุข อันเป็นแหล่งข้อมูลวิชาการสุขภาพช่องปากทั้งในและต่างประเทศ เชื่อถือได้ในวงกว้าง ขอขอบคุณ วิทยากร และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและตั้งใจเข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดการประชุมเป็นอย่างดี

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน เฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงในระดับพื้นที่ ขออำนาจพรให้การประชุมในครั้งนี้ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการใช้ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทยอย่างยั่งยืน

ขอบคุณค่ะ